



อุทาหรณ์ก่อนทำผิด

เพราะรักจึงต้องบอก
บอกก่อนที่ใครบางคนจะทำผิด

ฉบับที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

“หนังสือหน้าหาไม่เรียน งานบ้านก็ไม่เคยช่วยทำ วันๆ ขยันหาแต่เรื่อง ปวดหัว กับลูกคนนี้เหลือเกิน ไม่น่าเกิดมาเลย น่าจะเอาชี้อ้ายดปากตั้งแต่เกิด” ข้อความนี้คงเป็นคำพูดบ่นของคนเป็นพ่อเป็นแม่ แต่ถ้าพูดว่า “งานการไม่ทำ วันๆ เอาแต่จับผิด จ้องแต่จะร้องเรียนคนอื่น ร้องได้ร้องดี ร้องทุกเรื่อง จัดอยู่ในประเภท ความผิดคนอื่นเท่าภูเขา ความผิดตัวเราเท่าเส้นผม” คงไม่ใช่คำพูดบ่นของคนเป็นพ่อเป็นแม่ แต่คงเป็นคำพูดในลักษณะอิดหนาระอาใจของผู้ที่ทำงานร่วมกับผู้ที่มีลักษณะดังกล่าว

เหรียญมีสองด้านเสมอ การร้องเรียนก็เช่นกัน หากผู้ร้องมีเจตนาดี ต้องการให้มีการพัฒนา ปรับปรุงการทำงาน หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การร้องเรียนก็ถือเป็นเรื่องดี แต่ถ้าผู้ร้องมีเจตนาไม่ดี การร้องเรียนเกิดจากความไม่พึงพอใจส่วนบุคคล ร้องเรียนเป็นเท็จ ร้องเรียนเพื่อกลั่นแกล้งบุคคลอื่น การร้องเรียนไม่ได้มุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผู้ที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ รวมทั้งผู้ที่มีพฤติกรรมยุแหยงให้ผู้อื่นร้องเรียน นอกจากจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ยังทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณและสูญเสียเวลาในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไปโดยเปล่าประโยชน์ และหากได้ความว่า การร้องเรียนนั้นเป็นการร้องเรียนเท็จ มีเจตนากลั่นแกล้ง ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ก็อาจเป็นความผิดทางวินัย ทางอาญา และทางแพ่งได้ นอกจากนี้ แม้ไม่ใช่ผู้ร้อง แต่อยู่ในฐานะเป็นพยานในการสอบสวน ให้ถ้อยคำกลับไปกลับมา ทำให้การสอบสวนไม่ได้ความจริงและยุติธรรม ทำให้ราชการเสียหาย เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยและอาจเป็นความผิดวินัยร้ายแรง มีโทษถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออกจากราชการได้ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้เคยแจ้งเวียนให้กระทรวง ทบวง กรม และจังหวัดทราบแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๖๑๒/ว ๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๒๙ เรื่อง การให้ถ้อยคำในการสอบสวน และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๑๓/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ เรื่อง การให้ถ้อยคำในการสอบสวน

ดังนั้น จึงขอให้ท่านพึงระมัดระวัง หากท่านใด เห็นว่าเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ถูกใจท่าน ในเบื้องต้น ควรหาโอกาสพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจกันเสียก่อน อย่าเพิ่งใจร้อน ร้องเรียนหรือร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษร เพราะการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ของท่าน อาจเป็นการร้องเรียนหรือร้องทุกข์ในเรื่องที่ไม่เป็นความจริง ทำให้ขาดความไว้วางใจ เชื่อใจซึ่งกันและกัน ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ และการปฏิบัติงานร่วมกันในภายหลัง ส่วนท่านที่เป็นพยาน การให้ถ้อยคำกลับไปกลับมา หาความจริงไม่ได้ สถานะของท่านทั้งสองอาจเปลี่ยนแปลงไป จากผู้ร้องและพยาน จะตกอยู่ในสถานะเป็นผู้ถูกกล่าวหาแทน “เพราะรักจึงบอก บอกก่อนใครบางคนจะทำผิด”

จัดทำโดย : กลุ่มวินัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุมประพฤติ
นางสาวปิยพร ภารศิลป์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายกฤษฎา กนกกุลชัย พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
นายเกียรติ เอียดตรง นิติกรปฏิบัติการ